

รายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ครั้งที่ 53 ประจำปีบัญชี 2560
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธ.ก.ส. กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 53 ประจำปีบัญชี 2560 ธ.ก.ส. ได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย” เพื่อให้เห็นถึงบทบาทในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทของ ธ.ก.ส. ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านการเงินควบคู่กับการส่งเสริมการให้ออกกำลังกาย และเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่เพียงพอสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร สามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จากภูมิภาคต่าง ๆ มาจัดแสดงไว้บริเวณหน้าห้องประชุม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญในปีบัญชี 2560 เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวเปลือก โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลพบุรี จำกัด การแปรรูปข้าวหอมชลสิทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์นมผงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนตำบลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ลูกค้าผู้ประกอบการ SME เกษตรตัวอย่างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย โครงการชุมชนท่องเที่ยว เป็นต้น จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบันในปีบัญชี 2560 อาทิ รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรางวัลอื่น ๆ จากภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ส่วนที่สอง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2561 โดยกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ” เช่น ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่สหกรณ์ และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMAEs เพื่อเป็นหัวขบวนช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ารายย่อย การสนับสนุนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจ และแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมเกษตรกรใช้นวัตกรรม Agri-Tech การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินบนสมาร์ตโฟน ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile การชำระเงินผ่าน QR Code และ BAAC Corporate Banking เป็นต้น

นายสุรินทร์ แก้วระย้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 728 คน โดยมาประชุมด้วยตนเอง 666 คน และรับมอบฉันทะ 62 คน นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 558,919,955 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตัดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้านายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในที่ประชุมแทน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมประชุม เพื่อรายงานผลประกอบการและความสำเร็จของ ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ให้ออกสภขตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังดำเนินงานตามนโยบายรัฐ รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งได้จัดทำโครงการสินเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ในฐานะเลขานุการธนาคาร ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 53 ประจำปีบัญชี 2560 ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 มาตรา 30 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรวมทั้ง เน้นความโปร่งใสและความเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาลสรุปได้ ดังนี้

1. การบอกกล่าวเชิญประชุม ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 โดยได้ดำเนินการ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

- (1) การบอกกล่าวเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
- (2) การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561
- (3) การลงประกาศทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.baac.or.th โดยได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายัง ธ.ก.ส.

2. การลงทะเบียน ธ.ก.ส. ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบาร์โค้ด) จำนวน 20 ช่องบริการ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงคะแนน ธ.ก.ส. ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบาร์โค้ด) จำนวน 16 เครื่อง มาใช้ในการประมวลผลการลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการลงคะแนนรวมทั้งการนับคะแนนและประมวลผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้เชิญผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้

การประชุม การลงทะเบียน การลงคะแนน และการตรวจนับคะแนน เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ช.ก.ส. ครั้งที่ 52

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการธนาคารนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ช.ก.ส. ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่ง ช.ก.ส. ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำหรับข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ 52 ช.ก.ส. ได้ดำเนินการและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ช.ก.ส. ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามที่เสนอ

ก่อนเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 3 ประธานที่ประชุมได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินการลงมติพิจารณาการประชุมระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 6 ว่าจะลงคะแนนโดยวิธีชুমือหรือลงคะแนนลับโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1. นายทองลักษณ์ ชาญศึก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ช.ก.ส. ร้อยเอ็ดจำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เสนอให้ลงคะแนนลับในระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 6 เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในการสรุปผลคะแนน

2. นายสุทัศน์ สิงห์กว้าง เลขาธิการสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เสนอให้ลงคะแนนลับโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 6 เช่นทุกปี เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว

3. ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ราย ขอให้ดำเนินการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 6 จึงมอบหมายให้เลขาธิการธนาคารชี้แจงวิธีการลงคะแนนลับ

4. เลขาธิการธนาคาร ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1192 โดยวิธีลงคะแนนลับด้วยบัตรลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เมื่อมีการนำเสนอและมีการซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับแล้วในขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวเท่านั้น และเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนและประมวลผล โดยการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ช.ก.ส. จะนับคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ช.ก.ส. ถือว่าเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

(3) ในระหว่างการประมวลผลแต่ละระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปก่อน โดยจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น

(4) หลังจากประมวลผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระเสร็จแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีจำนวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการลงคะแนน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ประธานที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลเป็นวีดิทัศน์และเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในภาพรวม สรุปได้ ดังนี้

ในปีบัญชี 2560 ธ.ก.ส. ดำเนินงานด้วยความตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของเกษตรกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรไทย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ผ่าน ธ.ก.ส. A-moblie การชำระเงินผ่าน QR Code และ BAAC Corporate Banking รวมทั้ง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และส่งเสริมเกษตรกรไทยเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง รวมถึงการให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME เกษตร

ในขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. สนับสนุนโครงการตามแผนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างครบวงจร ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME เกษตร ผ่านโครงการสำคัญ อาทิ โครงการประกันภัยพืชผล โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระหนี้สิน และสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SME เกษตร เพื่อเป็นหัวขบวนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง ยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจรผ่านสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SME เกษตร ตลอดจนการวางรากฐานให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ธ.ก.ส. ดำเนินงานควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติเศรษฐกิจ เช่น โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตรใหม่ (Emerging SMAEs) เป็นต้น (2) มิติสังคม เช่น โครงการ ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อ โครงการ ธ.ก.ส. อาสาเพื่อสังคม (BAAC Happy Society) เป็นต้น และ (3) มิติสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โครงการขยายผลธนาคารต้นไม้ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,743,553 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,612,478 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 131,075 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9,861 ล้านบาท

2. ทิศทางการดำเนินงาน ในปีบัญชี 2561 ธ.ก.ส. มุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ” เพื่อตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐบาลอย่างเหมาะสม รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้าง ความยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ได้แก่

(1) เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่าย (2) การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และ (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบรายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	558,936,619	99.9995876
2. ไม่เห็นด้วย	50	0.0000089
3. งดออกเสียง	310	0.0000555
4. บัตรเสีย (4 ราย)	1,945	0.0003480

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561**

ประธานที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลเป็นวิดิทัศน์และเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,743,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.78 มีหนี้สินรวม 1,612,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.12 และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 131,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.79

2. ผลประกอบการของปีบัญชี 2560 ธ.ก.ส. มีรายได้รวม จำนวน 93,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.94 จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและตลาดเงิน ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 83,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 จากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือกำไรสุทธิ 9,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.28

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	558,938,824	99.9999822
2. ไม่เห็นด้วย	50	0.0000089
3. งดออกเสียง	50	0.0000089
4. บัตรเสีย (0 ราย)	0	0.0000000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ประธานที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลเป็นวิดิทัศน์และเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณานุมัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. โบนัสคณะกรรมการ	3,471,804.75	บาท
2. โบนัสพนักงาน	5,505,917,915.40	บาท
3. เงินปันผล หุ้นสามัญ หุ้นละ 10.00 บาท	5,594,533,850.00	บาท
4. เงินสำรองตามกฎหมาย	2,800,000,000.00	บาท
5. กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม	1,655,712,837.17	บาท

มติที่ประชุม นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	558,936,009	99.9994758
2. ไม่เห็นด้วย	2,580	0.0004616
3. งดออกเสียง	300	0.0000537
4. บัตรเสีย (1 ราย)	50	0.0000089

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ประธานที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลเป็นวิดิทัศน์และเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จึงขอเสนอตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	558,935,790	99.9994366
2. ไม่เห็นด้วย	50	0.0000089
3. งดออกเสียง	3,089	0.0005527
4. บัตรเสีย (1 ราย)	10	0.0000018

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุม ได้เชิญผู้ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้

1. นายจิตต์พัฒน์ ประสิทธิ์ศุภการ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้สถาบันของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลผลิต สินเชื่อเพื่อชะลอการขายผลผลิต ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร จึงขอเสนอให้ ธ.ก.ส. จัดทำโครงการในลักษณะเช่นนี้ในปีต่อไป และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับความสามารถของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการของสหกรณ์และเกษตรกร

2. นายสันต์ นาคบรรพต ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชม และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ชื่นชมการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก ธ.ก.ส. มีพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นวัฒนธรรมองค์กรจากรุ่นที่ผู้รุ่นน้องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่จะกล่าวถึงนี้มีส่วนที่ทำให้ ธ.ก.ส. มีความก้าวหน้า มั่นคง ได้แก่ ท่านอาจารย์ปวย อึ้งภากรณ์ อดีตประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ท่านเป็นประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ท่านได้กล่าวไว้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ความมั่นคงของประเทศ แต่ ธ.ก.ส. ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ธปท. เนื่องจาก ธ.ก.ส. เป็นผู้ให้สินเชื่อกับเกษตรกรฐานรากของประเทศเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ท่านที่สอง หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้ ธ.ก.ส. ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนโยบายรัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน ท่านที่สาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบันก็มีส่วนผลักดันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเช่นกัน ขอขอบคุณทั้งสามท่านที่เห็นความสำคัญของ ธ.ก.ส.

(2) ขอให้กระทรวงการคลังนำเงินปันผลที่ได้รับจาก ธ.ก.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนประกันภัยพืชผล” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเดิมกระทรวงการคลังจะนำเงินปันผลในส่วนที่ถือหุ้นสามัญเพิ่มเป็นทุนให้ ธ.ก.ส. ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ต้องนำเงินปันผลในส่วนของกระทรวงการคลัง ส่งเป็นรายได้แผ่นดินทุกปี

(3) การพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. ควรมุ่งเน้นประเด็นการแก้ไขเพื่อก้าวสู่การพัฒนาชนบทที่ชัดเจนและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

(4) ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลแก่อดีตพนักงานที่เกษียณอายุ โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ต่อไป

3. นายสุรชาติ คหิณฑพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มีข้อเสนอแนะว่า ธ.ก.ส. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่อายุมากและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

4. นายสุวาท คำเกลี้ยง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) บัตรเกษตรกรสุขใจ เป็นบัตรที่เกษตรกรลูกค้าสามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสินค้าที่จำเป็นจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ ขอให้ ธ.ก.ส. กำหนดหลักเกณฑ์ และระบบการควบคุม กำกับ การใช้งาน บัตรเกษตรกรสุขใจให้สามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิตได้เฉพาะสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการใช้บัตรเกษตรกรสุขใจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

(2) ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาจัดทำโครงการสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หรืออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกร ในการจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยเพื่อทำปุ๋ยสั่งตัดจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

(3) ขอให้ ธ.ก.ส. มอบหมายให้ผู้บริหารประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน เป็นพี่เลี้ยง และให้ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. นายประเสริฐ อินทร์แก้ว ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำโครงการ Reverse Mortgage Loan หรือการให้สินเชื่อโดยวิธีจำนองแบบย้อนกลับ สำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและต้องเลิกประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากไม่มีทายาทหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยพิจารณาจ่ายสินเชื่อเป็นรายเดือนตามมูลค่าหลักประกัน อีกทั้งเป็นการสงวนที่ดินในภาคเกษตรให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งหากมีนโยบายในการดำเนินการโครงการ Reverse Mortgage Loan พระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. ฉบับปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจะพิจารณาใช้โครงการนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ในช่วงท้ายของชีวิตหรือไม่

(2) ขอให้ ธ.ก.ส. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ที่เรียกว่าป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยกำหนดเป็นภารกิจสำคัญ และกระทรวงการคลังในฐานะกำกับดูแล ธ.ก.ส. ควรกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการปลูกป่าของ ธ.ก.ส. ให้ชัดเจน

6. นายประยุทธ คชเดช ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรออยเต่า จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะว่า ธ.ก.ส. ควรมีนโยบายให้สหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปสามารถซื้อหุ้นสามัญของ ธ.ก.ส. ได้ เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์หลายแห่งมีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างสูง

7. นายชัยณรงค์ สุขวงษ์ เลขาธิการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด มีข้อเสนอแนะว่า ธ.ก.ส. ควรจัดทำโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่ต้องการเครื่องผสมปุ๋ยใช้เองสามารถกู้เงินจากโครงการได้ เนื่องจากการผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดสามารถลดต้นทุนการผลิต

8. นายสมัย ชาวป่า ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี มีข้อเสนอแนะว่า ธ.ก.ส. ควรพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกร ที่มีความเข้มแข็งและประวัติการชำระหนี้ดี

9. นายประโยชน์ หมูหมื่นศรี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ธ.ก.ส. ควรดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในรูปแบบที่เคยทำในอดีต คือ การรับจำนำข้าวเปลือก (จำนำยุ่งฉาง) แตกต่างจากการรับจำนำข้าวเปลือกในปัจจุบันที่เป็นการจำนำใบประทวน โดยรับจำนำจากเกษตรกรทุกราย ทุกเมล็ด และเป็นข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงมีสิ่งเจือปน จึงส่งผลกระทบต่อระบบตลาด

10. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจง ดังนี้

(1) ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีทุนจดทะเบียน 60,000 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วประมาณ 56,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาเพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีโอกาสเข้ามาถือหุ้นใน ธ.ก.ส.

(2) ฝ่ายจัดการขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปพิจารณา เรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็จะดำเนินการทันที และในปีบัญชี 2561 ธ.ก.ส. ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอย่างเข้มแข็ง รวมถึง การดำเนินโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้บริการสหกรณ์ และขอให้มั่นใจว่า ธ.ก.ส. จะมีการเพิ่มภารกิจเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับข้อเสนอแนะ

ในประเด็นการพิจารณาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้อดีตพนักงานขอรับไว้พิจารณา เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีข้อจำกัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และการใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ

จากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการจะรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากปิดการประชุมฯ แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งไปที่ฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส. ซึ่งยินดีตอบทุกคำถาม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 53 รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ธ.ก.ส.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 774 คน ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 708 คน และรับมอบฉันทะ 66 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จำนวน 558,938,939 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน (เอกสารแนบ) ประกอบด้วย กรรมการ ธ.ก.ส. 11 คน ฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส. 14 คน และผู้แทนจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

๑๑.

(นายภุชญา จินะวิจารณ์)

กรรมการ ธ.ก.ส.

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ประธานที่ประชุม



(นายชาปณ์ เงินรวง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

เลขานุการธนาคาร



(นายสุรินทร์ แก้วระย้า)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. กรรมการ ธ.ก.ส.

1.1 นายกฤษฎา	จินะวิจารณ์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.	กรรมการและ ประธานที่ประชุม
1.2 นายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ	ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.	กรรมการ
1.3 นายสุรจิตต์	อินทรชิต	ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	กรรมการ
1.4 นายสมบูรณ์	จิตเป็นธม	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.	กรรมการ
1.5 นายสมคิด	พรหมเจริญ	ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. อนุกรรมการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และนวัตกรรม	กรรมการ
1.6 นางสาวรีนวดี	สุวรรณมงคล	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการกลั่นกรอง	กรรมการ
1.7 นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และนวัตกรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการกลั่นกรอง	กรรมการ

1.8 นายวัชระ	ฉัตรวิริยะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
1.9 นายประสิทธิ์	อำภรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
1.10 นางอมรา	กลับประทุม	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. อนุกรรมการกลั่นกรอง อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
1.11 นายอภิรมย์	สุขประเสริฐ	ผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. อนุกรรมการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และนวัตกรรม อนุกรรมการกลั่นกรอง อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและ เลขานุการ

2. ฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส.

2.1 นายสมศักดิ์	กังธีระวัฒน์	รองผู้จัดการ
2.2 นายพงษ์เทพ	รัตนธาดากุล	รองผู้จัดการ
2.3 นายสุวิทย์	ตรีรัตน์ศิริกุล	รองผู้จัดการ
2.4 นายสุรพงศ์	นิลพันธุ์	รองผู้จัดการ
2.5 นายมรกต	พิธรัตน์	รองผู้จัดการ
2.6 นายนิพัฒน์	เกื้อสกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.7 นายประเดิมชัย	จันทน์เสนะ	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.8 ดร.สุวิทย์	พูลศิลป์	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.9 นายวิรัช	วาณิชธนากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.10 นายบรรจง	เฉลียวเกรียงไกร	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.11 นางโสภา	พงษ์กระพันธุ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.12 นายสุรชัย	รัศมี	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.13 นายสมเกียรติ	กิมาวหา	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.14 นายกษาปณ์	เงินรวง	ผู้ช่วยผู้จัดการ

3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

4. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

4.1 นายบุญเที่ยง ภูมิ หัวหน้าทีมตรวจสอบ สำนักตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4.2 นางสาวชุตติภาดา เกตุพิทยา ผู้ตรวจสอบอาวุโส สำนักตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

5. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5.1 นางสาวรัชณี ชลนาทิจกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ ที่ 4
5.2 นางนุสรุา หัสดี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
5.3 นางสาวพรมานี คำดี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

6.1 นางสาวนุสรุา นาคคำ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
6.2 นางสาวสิรินญา เหมวิมล นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

7. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ